

GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG KHƠI DẬY TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

Thực hiện kế hoạch của UBND quận Long Biên về việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử địa phương quận Long Biên và cho học sinh tham quan, tìm hiểu cụm di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Quận năm học 2022- 2022. Ngày 25/10/2022 trường Tiểu học Ngọc Lâm đã tổ chức chuyến tham quan di tích lịch sử cho các em học sinh khối 3. Địa điểm tham quan là Đình Thổ Khôi thuộc phường Cự Khối và Đình Lệ Mật thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Đúng 8 giờ 00 phút, xe lăn bánh đưa cô và trò khối lớp Ba của Trường Tiểu học Ngọc Lâm lên đường. Đình Thổ Khôi của phường Cự Khối. Đình Thổ Khôi có từ trước năm 1730. Đình thờ 6 vị thành hoàng làng gồm: Bồ Cái đại vương, Cao Sơn đại vương, Linh Lang đại vương, Bạch Đa đại vương, Dị Mệ đại vương và Đào thành hoàng.

Học sinh không khỏi ngỡ ngàng khi tới nơi đây. Bởi lẽ, khuôn viên của đình rộng lớn và có nhiều cây lưu niên. Mặt đình nhìn ra sông Hồng hướng Tây qua một hồ bán nguyệt, xưa kia hồ cung cấp nước cho cả làng. Đình là cả một kiến trúc đồ sộ gồm các dãy nhà nằm song song và nối với nhau bằng ống muống. Tòa tiền tế rộng 7 gian, xây 2 tầng. Tòa đại đình, sân đình rộng co lối cho ô tô đi vào. Trang trí trên kiến trúc và di vật ở trong đình rất phong phú, đặc biệt tại hậu cung còn giữ được 67 đạo sắc phong của các triều đại từ thời Lê trung hưng đến thời Nguyễn. Đình Thổ khôi được nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử - Văn hóa quốc gia năm 1990.

Chặng tiếp theo của hành trình là Đình Lệ Mật của phường Việt Hưng. Lệ Mật là một làng cổ vốn có tên “Trù Mật”, có lẽ vì kỵ húy tên chúa Trịnh Chú (tức Trịnh Cương, 1686-1729) nên mới phải đổi. Vào đầu thời Nguyễn đây là một xã thuộc tổng Gia Thụy, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc. Năm 1961, huyện Gia Lâm được nhập về thành phố Hà Nội. Năm 2003, một phần huyện Gia Lâm lại được tách ra để lập quận Long Biên, khi đó xã Việt Hưng đổi thành phường Việt Hưng và thuộc về quận mới này. Dân Lệ Mật còn phát triển nghề bắt rần và nuôi rần thành truyền thống kéo dài cho đến hôm nay. Làng Lệ Mật vốn có hai ngôi đình: đình Thượng (nay không còn) thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm và đình Hạ thờ ông Hoàng Đức Trung. Hàng năm, dân chúng mở hội đình Hạ và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật về rần.

Thầy, trò trường Tiểu học Ngọc Lâm thấp nhen nhang thơm bày tỏ lòng thành kính mà không khỏi bồi ngùi xúc động trước khối di tích văn hóa tinh

thần đồ sộ mà ông cha ta đã để lại. Chắc chắn thầy, trò nhà trường sẽ là những người tiếp nối giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo và phát huy vốn văn hóa truyền thống của quê hương Long Biên.

Chuyến đi thực địa vô cùng nghĩa với các học sinh lớp Ba của nhà trường. Chắc chắn tình yêu quê hương đất nước sẽ được vun đắp trong tâm hồn các con học sinh trường Tiểu học Ngọc Lâm bắt đầu từ những chuyến đi như thế.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH









